



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG Dấu ấn nhiệm kỳ

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Kiến Xương chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện Kiến Xương kiểm tra sản xuất vụ xuân năm 2021.

Ông Vũ Đức Huy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Chất lượng hoạt động của HĐND huyện ngày càng nâng cao, được thể hiện ngay từ công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp. Để chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ họp, ngoài các nội dung UBND và các ngành khối nội chính bảo cáo còn căn cứ vào chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương lựa chọn các nội dung báo cáo, thảo luận. Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện lựa chọn những vấn đề trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm để đưa vào chương

trình kỳ họp. Thường trực HĐND huyện yêu cầu nội dung các báo cáo trình kỳ họp ngắn gọn nhưng đầy đủ và có chất lượng cao, còn lại dành trên 50% thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Nổi bật là tại các kỳ họp đã có nhiều chỉ tiêu, giải pháp do UBND huyện trình đã được thảo luận để đưa vào nghị quyết, không còn tình trạng quyết nghị xuôi chiều. Công tác điều hành kỳ họp của chủ tọa giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoàn thành các nội dung kỳ họp, tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn thật sự sôi nổi, hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của cử tri. Bà Đặng Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tân cho biết: Là đại biểu HĐND huyện, ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các giải pháp phát triển kinh

tế - xã hội của địa phương, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm để chất vấn các phòng, ban chức năng như vấn đề môi trường, việc tích tụ ruộng đất. Hầu hết các nội dung chất vấn đã được giải quyết kịp thời, được đa số cử tri đồng tình, qua đó đã khẳng định được vai trò của đại biểu HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Kiến Xương đã ban hành 200 nghị quyết, tập trung vào công tác quy hoạch, xã hội hóa việc huy động nguồn lực, thế mạnh của địa phương để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới... Trong quá trình xây dựng nghị quyết, HĐND huyện đã tập trung trí tuệ của các đại biểu để góp ý, thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất cao trước khi ban hành. Công tác giám sát

được đổi mới; các cuộc giám sát ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các ban HĐND huyện đã tổ chức 64 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: Đón đầu đổi mới nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình thuê đất sản xuất, kinh doanh; quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất; sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí... Bù giám sát, HĐND huyện đã kịp thời phát hiện, đề nghị các cơ quan liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Ngoài ra, công tác tiếp xúc cử tri luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm, đây cũng là dịp để đại biểu HĐND huyện thực hiện nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Do đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được trả lời kịp thời tại các kỳ họp hoặc trả lời cụ thể bằng văn bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ông Vũ Đức Huy khẳng định thêm: Thời gian tới, HĐND huyện Kiến Xương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra, ban hành nghị quyết, tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp và theo chuyên đề. Trước mắt, để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng luật, HĐND huyện đã chỉ đạo cơ sở và xây dựng dự kiến cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND huyện và cấp xã. Toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với tổng số đại biểu HĐND huyện ấn định được bầu là 39 đại biểu. HĐND huyện tiếp tục tham gia vào các bước chuẩn bị cho bầu cử cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

THU THỦY

Câu 22: Trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?
Trả lời:
Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn chung được quy định tại Điều 14 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại Điều 16 như sau:
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Hội đồng bầu cử quốc gia là chủ thể duy nhất có quyền hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 17 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được pháp luật quy định như sau:
- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
+ Trình danh sách các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các Ủy viên Hội đồng bầu

cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn;
+ Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia;
+ Lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia;
+ Giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia;
+ Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác;
+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.
- Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công và chịu trách nhiệm trước Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Khi Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Câu 24: Pháp luật quy định như thế nào về việc thành lập, cơ cấu, thành phần của Ủy ban bầu cử?
Trả lời:
Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về việc thành lập, cơ cấu, thành phần của Ủy ban bầu cử như sau:
- Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố);
- Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở tỉnh) để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân

dân cấp tỉnh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ủy ban bầu cử ở tỉnh có từ hai mươi một đến ba mươi một thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.
Danh sách Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở huyện), Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở xã) để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tương ứng.
Ủy ban bầu cử ở huyện có từ mười một đến mười lăm thành viên; Ủy ban bầu cử ở xã có từ chín đến mười một thành viên. Thành viên Ủy ban bầu cử ở huyện, ở xã gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.
Danh sách Ủy ban bầu cử ở huyện, Ủy ban bầu cử ở xã phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên tiếp.
(còn nữa)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

Bảo đảm tốt cho hoạt động cách ly tập trung

Theo dự kiến, ngày 19/3 khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp nhận khoảng 200 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan. Để khu cách ly tập trung vận hành hiệu quả, Trung đoàn 568 đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung các trang thiết bị, vật tư y tế, cải tạo cơ sở vật chất, sẵn sàng đón người vào cách ly.



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung của tỉnh trước khi đưa người vào cách ly.

Năm 2020, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 đã tiếp nhận 12 đợt và tổ chức cách ly tập trung cho 2.185 công dân Việt Nam trở về từ các nước. Với sự phối hợp khoa học, chặt chẽ của các lực lượng cũng như quá trình tổ chức cách ly tuần thủ đúng quy định của Bộ Y tế nên không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Thượng tá Đặng Văn Đăng, Chính ủy Trung đoàn 568 cho biết: Với cơ sở vật chất hiện tại, Trung đoàn 568 có thể bảo đảm các điều kiện chỗ ở cho khoảng 200 người theo yêu cầu của tỉnh. Tuy nhiên, do quá trình tiếp nhận người cách ly liên tục nên một số phòng, cơ sở vật chất đã

xuống cấp. Do vậy, ngay sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ cách ly, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá thực trạng cơ sở vật chất để thống nhất phương án tổ chức cách ly hợp lý. Trung đoàn đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên tổng vệ sinh, khử trùng các khu vực trong và ngoài doanh trại theo quy định; đồng thời, để xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trích kinh phí mua sắm, bổ sung mới 200 bộ chăn, màn, chiếu, đệm, gối, dụng cụ vệ sinh cá nhân cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác phục vụ người cách ly. Ngoài ra, Trung đoàn còn tiến

hành bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống wifi để phục vụ công tác điều hành trong khu vực cách ly cũng như để người đến cách ly có thể truy cập internet, cập nhật thông tin thường xuyên. Đồng chí Chính ủy Trung đoàn 568 cho biết thêm: Để đáp ứng số lượng người cách ly đông hơn so với các đợt trước, chúng tôi thống nhất sắp xếp lại khu vực y tế trong khu cách ly để dành toàn bộ số phòng tại trường hợp F1 và phòng đệm. Phòng cần bổ phục vụ, khu vực y tế được di chuyển lên tầng hai đây nhà khác. Ngoài ra, đơn vị huy động 14 cán bộ, nhân viên

Đại tá Vũ Văn Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh



Qua kiểm tra công tác chuẩn bị, các bộ phận của Trung đoàn 568 được phân công nhiệm vụ đã sẵn sàng vào cuộc và chờ lệnh thực hiện. Phát huy kết quả và kinh nghiệm các đợt cách ly trước đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh tin tưởng cán bộ, nhân viên Trung đoàn 568 luôn xác định rõ trách nhiệm, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Bộ CHQS tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện nhằm bảo đảm hiệu quả và công suất khu cách ly tập trung để ứng phó với các tình huống xảy ra.

Đồng chí Đỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp chặt chẽ với các ngành quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác y tế, an ninh, hậu cần tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Các công dân có thể yên tâm về cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, nơi ăn ở và chất lượng bữa ăn... Ngoài ra, cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu công việc. Để đóng góp tích cực vào công tác ngăn ngừa và chống dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn, cùng với nỗ lực của các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại đây, chúng tôi rất cần sự hợp tác, chia sẻ của người cách ly.

Trung tá Vũ Duy Tạo, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 568



Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", để cán bộ, nhân viên xác định tinh thần "Sẵn sàng ra trận", Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, nhất là các đồng chí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung. 100% cán bộ, nhân viên Trung đoàn đã sẵn sàng, tự tin thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi "nhiệm vụ kép" phòng, chống dịch và công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

hậu cần, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người cách ly. Với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên Trung đoàn, đến thời điểm này khu cách ly tập trung của tỉnh đã sẵn sàng đón người về cách ly.

CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ CHO VIỆC CÁCH LY TẬP TRUNG?

- Giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.
- Nếu từ chối, trốn tránh cách ly hoặc từ chối cung cấp cách ly y tế có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng và phải chỉ trả cho các biện pháp khắc phục hậu quả (Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP)
- Trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị phạt tù (theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015).

CÁCH LY TẬP TRUNG

Thực hiện cách ly chính là yêu bản thân, yêu gia đình và trên hết là yêu nước!

CHUẨN BỊ VẬT DỤNG

- Mang theo quần áo và một số đồ dùng cá nhân
- Trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, người già, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính... cần chú động chuẩn bị: Kính lão, sữa, thuốc trị bệnh, đồ ăn kiêng...
- Nếu có bất cứ yêu cầu gì, hãy báo cho ban quản lý khu cách ly để được hỗ trợ.

CHUẨN BỊ TINH THẦN

- Tuyệt đối tuân thủ quy định trong khu cách ly để tránh lây chéo.
- Suy nghĩ lạc quan rằng việc cách ly là cần thiết cho sức khỏe của bạn, người thân và cộng đồng.
- Tài sản lên điện thoại di động/máy tính xách tay một số phim, clip ca nhạc, clip tập thể dục; mang theo tai nghe (để tránh làm phiền những người xung quanh), sách, truyện, đồ chơi trẻ em...
- Cố gắng tham gia tất cả các hoạt động do ban quản lý khu cách ly tổ chức.

Cách ly là một việc không dễ dàng. Hãy cố gắng để khoảng thời gian đó là một trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời!

TẮT ĐẠT